

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๖๒
วันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมการร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราตามลำดับต่อการประชุมครั้งก่อน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๕๐๐ คน ได้แก่ สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน ๓๕๐ คน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวน ๑๕๐ คน โดยการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั้น ให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากทั่วประเทศมาคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี ถ้าพรรคการเมืองใดได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมาเกินจำนวนที่พึงมีแล้ว ก็จะไม่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่ม แต่ถ้าพรรคการเมืองใดได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตน้อยกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คำนวณได้ ก็จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจนครบจำนวนที่พึงมีที่ได้จากการคำนวณ

๒. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ หรือสถานภาพ หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยมีการจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองไว้ในแต่ละกลุ่ม กรณีหากสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มใดว่างลง สามารถนำบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่สำรองไว้มาดำรงตำแหน่งแทนต่อไปได้ โดยการแบ่งกลุ่มหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีในแต่ละกลุ่ม การขึ้นบัญชีสำรอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองขึ้นดำรงตำแหน่งจะไว้กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก โดยมีกำหนดคราวละห้าปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

๓. ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามชื่อ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันปิดการรับสมัครเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบด้วย เพราะประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบว่าพรรคการเมืองจะเสนอผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี มิใช่เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๔. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา โดยวันเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวกัน ทั่วราชอาณาจักร

๕. การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยการตราพระราชกฤษฎีกา โดยให้กระทำได้เพียง
ครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
วิทยากรเชี่ยวชาญ
ผู้สรุปผลการประชุม
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
ผู้ตรวจทาน